

THÀNH ỦY PHAN THIẾT  
BAN TUYÊN GIÁO

\*

Số 35 - TTNB/TG  
ĐT: 0253.815496

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phan Thiết, ngày 10 tháng 8 năm 2023

**THÔNG TIN NỘI BỘ**  
(dùng sinh hoạt Chi bộ tháng 8/2023)

-----

**NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM  
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2023)  
VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
(2/9/1945 - 2/9/2023)**

**NỘI DUNG**

**I- Bài học về thời cơ của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự vận dụng trong điều kiện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay**

**II- Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QPAN tháng 7/2023.**

**III- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.**

**IV- Một số hoạt động của thành phố**

**V- Văn bản mới.**

## **I- Bài học về thời cơ của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự vận dụng trong điều kiện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay**

*Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023)*, Thông tin nội bộ trích giới thiệu nội dung bài viết “**Bài học về thời cơ của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự vận dụng trong điều kiện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay**” của **PTS. NGUYỄN QUỲNH TRÂM** - *Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được đăng trên website Tạp chí Cộng sản.*

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, làm giàu thêm truyền thống cách mạng Việt Nam nói riêng và góp phần bổ sung lý thuyết về cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin nói chung. Trong đó, vấn đề thời cơ cách mạng là một trong những nội dung có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu và phát triển sáng tạo trên nền tảng học thuyết cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn Việt Nam. Bài học đó vẫn giữ nguyên giá trị trong việc nắm bắt và tận dụng những thời cơ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay.

### **Quá trình nhận thức của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945**

Ngay từ khi ra đời, trên cơ sở vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về khởi nghĩa vũ trang, về chiến tranh đế quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bước đầu xác định: Chiến tranh đế quốc sẽ tạo thời cơ cho cách mạng

giải phóng dân tộc. Năm 1930, trong cuốn “Ngày quốc tế đỏ”, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ rõ: “Trong xã hội tư bản, sự chiến tranh là không thể tránh khỏi [...]. Trong cái thời kỳ chiến tranh đế quốc và cách mạng toàn thế giới này, sự chiến tranh của vô sản chống tư bản không thể tránh khỏi; sự chiến tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức cũng không thể tránh khỏi [...]. Khi các nước đế quốc đánh nhau [...] các dân tộc bị áp bức ở thuộc địa phải nổi lên, đổi sự chiến tranh đế quốc ra làm sự chiến tranh giải phóng chống đế quốc chủ nghĩa”. Đây là sự phát triển từ khẩu hiệu “biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng” của V.I. Lê-nin trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất giữa các nước đế quốc, vào hoàn cảnh thực tiễn ở các thuộc địa, trong đó có Việt Nam. Ngày 1-11-1930, trong “Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Mười ở Liên Xô”, Đảng ta khẳng định: “Nếu chủ nghĩa đế quốc tuyên bố chiến tranh, phải đứng lên làm cách mạng, phải biến chiến tranh đế quốc thành chiến tranh giải phóng”.

Vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về khởi nghĩa vũ trang và tình thế cách mạng, trong tác phẩm Con đường giải phóng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên ba điều kiện của thời cơ khởi nghĩa: Một là, chính quyền thực dân đế quốc đã lung lay tới rơi đến cao độ, chúng đã cảm thấy không thể nào ngồi yên giữ địa vị của chúng như trước. Hai là, quần chúng nhân dân đói khổ đã căm thù thực dân đế quốc đến cực điểm, đã thấy cần phải đồng tâm hiệp lực, nổi dậy lật đổ ách thống trị của đế quốc thực dân, vì mọi người hiểu rằng nếu ngồi yên cũng chết. Ba là, đã có một chính đảng cách mạng đủ sức tổ chức lãnh đạo quần chúng nhân dân nổi dậy khởi nghĩa theo một đường lối đúng đắn, một kế hoạch phù hợp, bảo đảm giành thắng lợi cho cuộc tổng khởi nghĩa.

Trước tình hình cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai ngày càng lan rộng và trở nên khốc liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về nước, triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (tháng 5-1941). Trung ương Đảng nhận định và dự đoán: “Nếu cuộc đế quốc chiến tranh lần trước đã đẻ ra Liên xô, một nước xã hội chủ nghĩa thì cuộc đế quốc chiến tranh lần này sẽ đẻ ra nhiều nước xã hội chủ nghĩa, sẽ do đó mà cách mạng nhiều nước thành công”. Đây là một bước cụ thể hóa thêm những dự đoán của Đảng ta về thời cơ của cách mạng Việt Nam.

Sau khi phát xít Nhật đảo chính hất cẳng thực dân Pháp độc chiếm Đông Dương, trong Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (ngày 12-3-1945), Trung ương Đảng đã nhận định sáng suốt rằng, bây giờ tình hình đã có nhiều thuận lợi mới, nhưng “điều kiện khởi nghĩa... hiện nay chưa thực chín muồi”. Đồng thời, Trung ương Đảng cũng dự kiến những hoàn cảnh thuận lợi để thực hiện tổng khởi nghĩa, như khi quân Đồng minh kéo vào Đông Dương đánh Nhật đã bám chắc, tiến sâu trên đất ta và quân Nhật kéo ra mặt trận ngăn cản quân Đồng minh, để phía sau lưng sơ hở thì đó là lúc phát động khởi nghĩa vô cùng thuận lợi. Hoặc cũng có thể là lúc “nếu cách mạng Nhật bùng nổ, và chính quyền cách mạng của nhân dân Nhật thành lập hay nếu giặc Nhật mất nước như Pháp năm 1940, và quân đội viễn chinh của Nhật mất tinh thần, thì khi ấy dù quân Đồng minh chưa đổ bộ, cuộc tổng khởi nghĩa của ta vẫn có thể bùng nổ và thắng lợi”.

Như vậy về cơ bản, cho đến trước Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, nhận thức của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về thời cơ cách mạng, thời cơ của tổng khởi nghĩa giành lại độc lập dân tộc đã được định hình và thể hiện rất cụ thể trong các văn

kiện, nghị quyết của Đảng. Nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là, để có thể nhận thức đầy đủ những điều kiện, những thời cơ của cách mạng ấy, Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã phải trải qua một quá trình đấu tranh thực tiễn đầy gian khổ và tổng kết lý luận không ngừng, với sự hy sinh của biết bao chiến sĩ, đồng bào, trên cơ sở sự vận dụng, phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và truyền thống đấu tranh của dân tộc, từ đó mà xây dựng nên lý luận cách mạng Việt Nam. Đó là điều kiện quan trọng nhất để những nhận thức về thời cơ và những dự đoán về thời cơ cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn luôn phù hợp với thực tiễn, với xu thế phát triển của hiện thực khách quan.

### **Kiên quyết chớp thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945**

Chớp đúng thời cơ khởi nghĩa là một vấn đề có ý nghĩa quyết định tới thắng lợi của mọi cuộc cách mạng. Nhận thức rõ tính chất quyết định, ý nghĩa chiến lược của thời cơ khởi nghĩa, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hành động kịp thời và kiên quyết trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Thời cơ của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 chỉ xuất hiện khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện, hàng ngũ chỉ huy của Nhật ở Đông Dương chia rẽ đến cực điểm, quân lính Nhật tan rã, mất tinh thần, bọn Việt gian thân Nhật hoảng sợ. Đồng thời, thời cơ cách mạng xuất hiện cũng là lúc mọi chuẩn bị của Đảng ta về lực lượng, đường lối, phương châm tác chiến đã hoàn thiện, khi mà cao trào cứu nước của toàn dân đã dâng lên tới đỉnh cao nhất. Các cuộc khởi nghĩa từng phần đã nổ ra và thắng lợi ở nhiều vùng. Khu giải phóng và căn cứ địa được lập ra trong cả nước, quân đội cách mạng đã được thành lập, chiến

tranh du kích phát triển và lan rộng; “đội quân chính trị” của quần chúng nhân dân bao gồm hàng chục triệu người được tập hợp trong Mặt trận Việt Minh đã sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng thời cơ này không tồn tại vĩnh viễn, mà sẽ biến mất khi quân Đồng minh tiến vào nước ta để tước vũ khí của phát xít Nhật. Với bản chất thực dân đế quốc phản cách mạng, quân Đồng minh chắc chắn sẽ cấu kết với lực lượng phản cách mạng mà đàn áp lực lượng cách mạng trong cả nước, dựng ra một chính quyền tay sai bù nhìn trái với ý chí và nguyện vọng của dân tộc ta. Thực tế diễn ra ở Phi-líp-pin khi quân Mỹ đổ bộ đã chứng minh cho nhận định này. Hơn thế nữa, đế quốc Pháp dưới sự ủng hộ của Chính phủ Anh cũng đang lăm le khôi phục lại địa vị cũ ở Đông Dương. Bọn phản động ở trong nước cũng đang tìm cách “thay thầy đổi chủ”, mong tìm cơ hội cho bản thân. Thời cơ cách mạng chỉ tồn tại từ khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Việt Nam. Đó là lúc kẻ thù cũ đã đứng im, nhưng kẻ thù mới chưa kịp đến, tạo thành tình thế so sánh lực lượng có lợi nhất cho cách mạng: “Phát xít Nhật đã chết gục theo phát xít Đức, Ý. Quân đội Nhật đang bị tan rã và bị tước khí giới ở khắp các mặt trận. Quân Đồng minh sắp kéo vào Đông Dương. Giờ hành động quyết liệt đã đến”.

Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào quyết định phát động toàn dân nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương. Kiên quyết chớp thời cơ, Hội nghị chỉ rõ: “Tình thế vô cùng khẩn cấp. Tất cả mọi việc đều phải nhằm vào ba nguyên tắc: a) Tập trung - tập trung lực lượng vào những việc chính. b) Thống nhất - thống nhất về mọi phương diện quân sự, chính trị, hành động và chỉ huy. c) Kịp thời - kịp thời hành động, không bỏ lỡ cơ hội”.

Ngày 16/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta... Chúng ta không thể chậm trễ”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả dân tộc Việt Nam nhất tề nổi dậy với tinh thần: Dù hy sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng kiên quyết giành cho được độc lập. Cách mạng Việt Nam nhanh chóng chuyển từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa. Nhờ có sự chuẩn bị lực lượng chu đáo, lại nổ ra đúng lúc, đúng thời cơ, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã giành được thắng lợi “nhanh, gọn, ít đổ máu”. Đó là một điển hình thành công về nghệ thuật tạo thời cơ, dự đoán thời cơ, nhận định chính xác thời cơ; đồng thời, kiên quyết chớp thời cơ, phát động toàn dân nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

### **Vận dụng sáng tạo bài học chớp thời cơ của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 trong điều kiện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay**

Bài học mẫu mực về tận dụng thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã không ngừng được phát huy, phát triển trong các thời kỳ chiến đấu và chiến thắng vẻ vang của toàn quân, toàn dân ta, lập nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954 và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975 mang tầm cao thời đại... Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, nhiều cơ hội được mở ra, không bỏ qua, nhưng cũng không chờ đợi bất cứ ai, bất cứ dân tộc nào, quốc gia nào. Quá trình toàn cầu hóa đang tạo ra những điều kiện chưa từng có cho các quốc gia xích lại gần nhau, tăng cường hội nhập, hợp tác, phát huy lợi thế cạnh tranh; xu hướng dân chủ hóa đời sống xã hội,

đời sống quốc tế đang tạo hành lang rộng mở cho các chủ thể, các quốc gia khẳng định vai trò, vị trí của mình.

Bài học chớp thời cơ của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn còn nguyên giá trị trong điều kiện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại cơ hội phát triển cho nhiều lĩnh vực, như kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục,... Về kinh tế, thị trường thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng đến 16%, đạt mốc 14 tỷ USD trong năm 2021. Dự báo đến năm 2025, quy mô thương mại điện tử Việt Nam có thể đạt 52 tỷ USD, trở thành nền kinh tế có thị trường thương mại điện tử đứng thứ 3 khu vực ASEAN. Nhờ kết nối mạng internet, thương mại điện tử giúp người tiêu dùng có thể mua hàng hóa, dịch vụ ở khắp mọi nơi mà không phụ thuộc vào không gian, thời gian; nguồn hàng hóa đa dạng, phong phú, mang lại cho người mua nhiều sự lựa chọn; chất lượng sản phẩm được nâng cao, trong khi giá thành giảm nhờ việc áp dụng công nghệ cao (công nghệ nano, in 3D, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo,...). Nền tảng của công nghệ 4.0 cũng tạo cơ hội cho ngành du lịch, dịch vụ phát triển, cùng sự gia tăng của nền kinh tế trải nghiệm,... nhờ áp dụng công nghệ thực tế ảo, cá nhân hóa siêu dữ liệu...

Về văn hóa - xã hội, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo sự liên kết, hỗ trợ rất lớn cho sự phát triển thông tin số, góp phần gìn giữ và bảo lưu, quảng bá các giá trị văn hóa của dân tộc. Ngành công nghiệp văn hóa phát triển, vừa mang lại giá trị tinh thần, giá trị truyền thống, góp phần giáo dục đạo đức nhân văn, vừa tạo nên các giá trị kinh tế đóng góp cho GDP của đất nước.

Để có thể nắm bắt được những thời cơ và cơ hội mà Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại cho Việt Nam, đội ngũ trí



thức cần phát huy vai trò tiên phong, từ việc nghiên cứu đến ứng dụng, chuyển giao công nghệ, góp phần tạo nên thành công trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Cần coi trọng và tận dụng những thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đổi mới phương pháp dạy học, nội dung giảng dạy... nhằm xây dựng được đội ngũ nhân lực của Việt Nam có trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng nâng cao, tiến tới chuẩn quốc tế.

Thời gian gần đây, đại dịch COVID-19 đã và đang gây ảnh hưởng to lớn tới sự phát triển của đất nước và đời sống của nhân dân. Nhờ áp dụng những sản phẩm của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, như tự động hóa để tránh tiếp xúc gần giữa mọi người, in 3D để sản xuất nhanh các thiết bị y tế, tư vấn hỗ trợ chữa bệnh từ xa, phần mềm truy vết Bluezone, Ncovid, Code QR..., nên chúng ta đã từng bước khống chế được dịch bệnh, chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, “biến nguy thành cơ”, đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Mỗi thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới đều có sự kế thừa và phát triển những bài học kinh nghiệm quý báu được đúc kết qua các thời kỳ cách mạng, trong đó, bài học kinh nghiệm về tạo dựng, nắm bắt và chớp thời cơ của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 luôn luôn có giá trị lâu bền và ý nghĩa thời đại, cần được thấm nhuần và vận dụng sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới.

## **II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KT-XH, QPAN THÁNG 7/2023**

### **1. Trên lĩnh vực kinh tế**

Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn thành

phổ. Trong tháng, đã kiểm tra, kiểm soát 06 vụ, xử lý 06 vụ vi phạm; tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính và bán hàng hóa tịch thu nộp ngân sách nhà nước lũy kế đến tháng 7/2023 là 605.340.000 đồng/50 vụ. Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP, ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Trong tháng, lượng khách du lịch đến Phan Thiết ước đạt 320.000 lượt khách, tăng 23% so với cùng kỳ, riêng khu vực Hàm Tiến - Mũi Né là 161.418 lượt; trong đó, khách nước ngoài khoảng 18.635 lượt, tăng gấp 03 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Thu ngân sách tháng 7/2023 ước được 120.000 triệu đồng; lũy kế 7 tháng đầu năm 2023 ước thu 742.360 triệu đồng, đạt 49,8% dự toán pháp lệnh, bằng 64,7% so cùng kỳ. Chi ngân sách cơ bản theo tiến độ dự toán đầu năm, điều hành ngân sách đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đột xuất phát sinh, đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Sản lượng khai thác hải sản trong tháng ước đạt 7.150 tấn, lũy kế 07 tháng đạt 31.880 tấn, bằng 101,4% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng tôm giống ước đạt 40 triệu post, lũy kế 07 tháng đạt 220 triệu post, đạt 73,33% kế hoạch, bằng 100% so với cùng kỳ. Trong tháng, lực lượng Kiểm ngư khu vực Phan Thiết đã xử lý 42 vụ tàu cá Phan Thiết vi phạm công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản với tổng số tiền phạt là 512,5 triệu đồng.

Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm không xảy ra. Tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi: Tiêu độc, sát trùng chuồng trại, khu vực xung quanh

chuồng nuôi; vận động người chăn nuôi tiêm phòng đầy đủ cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định.

Chỉ đạo triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 thành phố Phan Thiết. Kiên quyết không để người dân sống tại những điểm có nguy cơ sạt lở cao, không để thiệt hại về người do thiên tai gây ra.

## **2. Về đầu tư phát triển, quản lý đô thị**

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công và các công trình bức xúc của thành phố năm 2023; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án làm mới Đường trục ven biển ĐT.719B (đoạn Phan Thiết - Kê Gà) và Dự án Đường Hàm Kiệm đi Tiến Thành (đoạn từ đường Quốc lộ 1A đến đường ĐT.719B), tại xã Tiến Thành.

Chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, xử lý công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn; tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 09/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “*Người dân Phan Thiết không xả rác thải, nước thải, chất thải ra đường phố và khu vực công cộng*” và Kế hoạch số 105-KH/TU, ngày 31/01/2023 của Thành ủy Phan Thiết về thực hiện chủ đề năm 2023 “*Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp*”.

## **3. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội**

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 2390/KH-UBND, ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình “*Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030*” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Công văn số 1637/SLĐT BXH, ngày 07/7/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc hướng dẫn hoạt

động hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2023.

Chỉ đạo triển khai kế hoạch tổ chức Giải “Marathon Phan Thiết - Hành Trình Xanh” lần 1 - năm 2023; kế hoạch tổ chức Lễ hội Trung thu năm 2023 hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023.

Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 760-CV/TU, ngày 10/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về *tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19*.

Công tác chính sách xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Trong tháng, đã chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 18 hồ sơ đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo cơ chế “Một cửa liên thông”. Triển khai vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2023, đến nay vận động được 569.325.391 đồng, đạt 111,63% kế hoạch tỉnh giao. Ban hành quyết định trợ cấp xã hội và điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho 35 đối tượng bảo trợ xã hội là người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng và hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng; 16 người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên, quyết định trợ cấp mai táng phí cho 26 đối tượng bảo trợ xã hội từ trần. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh cấp mới 12 thẻ BHYT cho người cao tuổi và 25 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội. Chỉ đạo triển khai Nghị định số 55/2023/NĐ-CP, ngày 21/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 75/2021/NĐ-CP, ngày 24/7/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

#### **4. Về quốc phòng - an ninh và xây dựng chính quyền**

Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp Công an thành phố, Đồn Biên phòng Thanh Hải, Mũi Né thực hiện nghiêm Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; chỉ đạo triển khai kế hoạch phúc tra nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, kế hoạch thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Trong tháng, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 34 vụ, so với tháng trước tăng 13 vụ (34/21), trong đó tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 01 vụ; đã điều tra làm rõ 24/34 vụ (đạt tỷ lệ 70,59%), làm rõ 01/01 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng (đạt tỷ lệ 100%), bắt 55 đối tượng, thu giữ, thu hồi tài sản khoảng 303,851 triệu đồng. Tai nạn giao thông xảy ra 02 vụ, làm 01 người chết, so với tháng trước giảm 02 vụ (02/04), không tăng không giảm về số người chết (01/01), giảm 06 người bị thương (00/06). Xảy ra 01 vụ cháy, nổ, không tăng không giảm về số vụ so với tháng trước (01/01), thiệt hại về tài sản ước tính 2,05 tỷ đồng. Bắt 04 vụ/22 đối tượng đánh bạc, thu giữ 3,32 triệu đồng, một số dụng cụ đánh bạc; xử phạt vi phạm hành chính 02 vụ/07 đối tượng với số tiền 35,6 triệu đồng. Công an thành phố bắt 10 vụ/16 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 6,3 gram ma túy tổng hợp, 696,69 gram chất ma túy khác, 04 cây chứa chất ma túy; phối hợp phòng PC04, Cảnh sát 113 bắt 02 vụ/17 đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố 10 vụ/17 bị can về hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xử phạt vi phạm hành chính 02 vụ/04 đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền 6 triệu đồng.

### **III- HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH**

**Công an xã Thiện Nghiệp phối hợp triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”**

Xã Thiện Nghiệp là một xã vùng ven của thành phố Phan Thiết, nằm về phía đông, cách trung tâm thành phố 20 km, giáp ranh với các xã thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã ngày càng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và có chiều hướng gia tăng theo thời gian, nổi lên là tình hình tội phạm xâm hại sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm và tài sản của người dân, mức độ thiệt hại về tài sản do tội phạm gây ra ngày càng lớn; đối tượng hoạt động phạm tội có tính chất liêu lĩnh, manh động, gây tâm lý lo lắng cho bà con nhân dân; đặc biệt do địa bàn rộng, dân cư thưa và có nhiều khu vực hẻo lánh nên một số đối tượng từ địa phương khác đến đã lợi dụng tổ chức các hoạt động đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau... Bên cạnh đó, một bộ phận lớn người lao động từ nơi khác đến làm việc tại các công trình xây dựng thuộc khu vực sân bay Phan Thiết đã kéo theo tình hình gây rối, đánh nhau, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản... có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là một số đối tượng có lệnh truy nã, truy tìm lợi dụng để ẩn náu, trốn tránh sự truy bắt của Cơ quan Công an. Ngoài ra, tình trạng lấn, chiếm đất công, đất chưa sử dụng vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng chưa được xử lý căn bản, triệt để, tiềm ẩn nguy cơ khiếu kiện kéo dài, gây mất an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

**Đồng chí Hoàng Ngọc Tuyên - Trưởng Công an xã chia sẻ: Một câu hỏi đặt ra cho cả hệ thống chính trị của xã mà trong**

*đó lực lượng Công an làm nòng cốt tham mưu cho Đảng uỷ, Chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện đó là làm thế nào để giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương?*

Từ suy nghĩ đó, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Công an thành phố, Chi bộ, Chỉ huy Công an xã đã nghiên cứu và tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã nhiều văn bản lãnh, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Kế hoạch và các Nghị quyết liên tịch, đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thu hút rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh phòng ngừa, tội phạm, tệ nạn xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng, duy trì, kiện toàn hoạt động của các mô hình đảm bảo ANTT ở cơ sở gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”... Do vậy tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được đảm bảo, kịp thời giải quyết các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của địa phương.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Từ đó, trong quá trình triển khai thực hiện các mặt công tác, Công an xã luôn xác định công tác bảo vệ ANTT không thể chỉ thực hiện bằng chuyên môn đơn thuần mà phải kết hợp làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân.

Khi nào người dân có ý thức tự giác, có tinh thần làm chủ trong việc xây dựng lối sống lành mạnh, khi đó sẽ khắc phục dần

những sơ hở, thiếu sót mà các thế lực thù địch và bọn tội phạm có thể lợi dụng để hoạt động phạm tội. Vì vậy, cần phải huy động sức mạnh của toàn thể nhân dân để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

**Đồng chí Hoàng Ngọc Tuyên - Trưởng Công an xã cho biết:** *Việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, đặc biệt là sự phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể nhân dân trong việc triển khai thực hiện nội dung các Nghị quyết liên tịch trong phòng chống tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải thường xuyên, liên tục, đồng bộ và phải nhịp nhàng, chặt chẽ.*

Trong những năm qua, Công an xã đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận và các ban, ngành đoàn thể ở xã tổ chức 118 đợt tuyên truyền về phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với 24.252 lượt người tham dự; phát hơn 9.200 tờ rơi kêu gọi nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và hung khí tự tạo; soạn và in hơn 9.000 tờ thông báo về tình hình ANTT, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm gửi đến từng hộ gia đình trên địa bàn xã. Có thể nói công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai thực hiện ngày càng đa dạng, phong phú thông qua các hội nghị, các buổi họp dân, trao đổi, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, pano, khẩu hiệu, áp phích, các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội... Từ đó,



quần chúng nhân dân đã tích cực, mạnh dạn đấu tranh, tố giác tội phạm; tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người được đặc xá, tù tha về, hỗ trợ vốn, việc làm, giúp họ sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Đồng thời, Công an xã cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác “Xây dựng khu dân cư; cơ quan An toàn về an ninh trật tự” gắn với thực hiện các cuộc vận động “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhiều mô hình tổ chức quần chúng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” ở khu dân cư tham gia công tác giữ gìn ANTT được triển khai như: mô hình “3 giảm 4 giữ”; “Camera giám sát an ninh trật tự”; “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” và mô hình “Tổ cảm hoá, giáo dục người vi phạm pháp luật và chống lây lan ma tuý”. Các mô hình hoạt động đều đạt chất lượng, hiệu quả cao, phát huy được nhiều tác dụng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Tổ chức thực hiện sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và cảm hoá giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; “Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên, thiếu niên”, “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Công an xã đã tiến hành rà soát, lên danh sách và đưa vào diện quản lý, theo dõi, giáo dục 102 lượt đối tượng, trong đó có 27 lượt người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương từ năm 2014 cho đến nay. Qua phối hợp với Ủy ban Mặt trận, các tổ chức đoàn thể từ xã đến thôn đã theo dõi giúp đỡ 67 lượt đối tượng tiến bộ, 46 đối tượng có việc làm ổn định. Lập hồ sơ đưa vào diện quản lý, giáo dục tại địa phương 35 lượt đối tượng; đưa 15 đối tượng tái phạm vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Kết hợp gọi răn đe, giáo dục và cho làm bản cam kết không tái phạm đối với 225 lượt đối tượng. Đồng thời, Công an xã cũng đã phối hợp với các Tổ hoà giải ở thôn kịp thời giải quyết, hoà giải thành 169 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh thành “điểm nóng”, góp phần làm chuyển biến tích cực tình hình ANTT trên địa bàn.

Nhờ nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nên công tác xây dựng phong trào ở địa phương từng bước phát triển mạnh, góp phần phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Vai trò nòng cốt của lực lượng Công an tiếp tục được khẳng định rõ hơn thông qua việc chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo đổi mới về nội dung, hình thức công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong từng thời kì, tạo chuyển biến và khí thế trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hình thành thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, giúp cho người dân nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ ANTT, từng bước hạn chế nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật và chủ động ngăn ngừa, xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, không để tồn đọng kéo dài. Trong thời gian qua, Nhân dân đã cung cấp 549 nguồn tin có liên quan đến tình hình ANTT giúp cho lực lượng Công an đấu tranh, triệt phá và bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm.

#### **IV- MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH PHỐ**

**1. Phan Thiết triển khai xây dựng cơ quan, doanh nghiệp điển hình về phong trào toàn dân BVANTQ**

Chiều ngày 21/7/2023, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội TP. Phan Thiết đã tổ chức hội nghị triển khai xây dựng cơ quan, doanh nghiệp điển hình về phong trào toàn dân BVANTQ năm 2023.

Tại hội nghị, Công an Phan Thiết đã công bố các quyết định thành lập, quy chế tổ chức và hoạt động Ban chỉ đạo, tổ giúp việc xây dựng cơ quan, doanh nghiệp điển hình về phong trào toàn dân BVANTQ của 3 đơn vị được chọn là Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận. Nhiệm vụ của của 3 đơn vị trong việc thực hiện điển hình về phong trào toàn dân BVANTQ là: tham mưu nghiêm túc triển khai đến cán bộ, hội viên phụ nữ, giáo viên, người lao động các văn bản chỉ đạo xây dựng cơ quan, doanh nghiệp điển hình về phong trào toàn dân BVANTQ và thực hiện thường xuyên, liên tục hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, viên chức, người lao động tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ tại cơ quan, công ty; phối hợp tham mưu tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung gắn với phát động phong trào toàn dân BVANTQ tại đơn vị; nắm chắc tình hình và kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề an ninh, trật tự, chủ động đấu tranh ngăn chặn và làm giảm tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; theo dõi, đề xuất Ban chỉ đạo khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng cơ quan, doanh nghiệp điển hình về phong trào toàn dân BVANTQ của cơ quan, đơn vị.

Việc triển khai xây dựng cơ quan, doanh nghiệp điển hình về phong trào toàn dân BVANTQ, nhằm phát huy vai trò trách nhiệm

cấp uỷ, chính quyền, Ban chỉ đạo các cấp, thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đối với công tác xây dựng phong trào; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

## **2. Phan Thiết tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm**

Theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố Phan Thiết tiếp tục được giữ vững ổn định, tuy nhiên số vụ tội phạm về trật tự xã hội tăng 26 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tình hình tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn ma túy, đánh bạc đã được tập trung xử lý nhưng vẫn chưa triệt để, một số loại tội phạm tuy đã được tập trung chỉ đạo, đấu tranh quyết liệt nhưng vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Do vậy, trong 6 tháng còn lại của năm 2023, Phan Thiết sẽ tiếp tục tập trung lực lượng đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy, tín dụng đen, trộm cắp... đồng thời, tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn.

Thống kê cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn Phan Thiết, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 94 vụ, gồm: 02 vụ giết người, 02 vụ cướp tài sản, 01 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 01 vụ vô ý làm chết người, 39 vụ trộm cắp tài sản, 07 vụ Cướp giật tài sản, 04 vụ hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, 03 vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 02 vụ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 05 vụ Cưỡng đoạt tài sản, 01 vụ Gây rối trật tự công cộng, 02 vụ Chống người thi hành công vụ, 15 vụ Cố ý gây thương tích, 04 vụ Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, 06

vụ đánh bạc. So với cùng kỳ năm 2022 tăng 26 vụ, trong đó, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 08 vụ; Hậu quả, làm 03 người chết, 25 người bị thương, tài sản bị xâm hại thiệt hại có tổng giá trị ước tính khoảng 3 tỷ 427 triệu đồng. So sánh tỷ lệ giữa các loại tội phạm cũng cho thấy tội phạm xâm hại quyền sở hữu tài sản chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm (66/94 vụ - tỷ lệ 70,2%), riêng tội phạm trộm cắp tài sản chiếm 41,5% trên tổng số vụ phạm tội. Đáng chú ý là, tội phạm xâm hại tính mạng, sức khỏe con người do mâu thuẫn xã hội; nhất là tình hình thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí đánh nhau gây thương tích, giải quyết mâu thuẫn trên đường phố còn xảy ra nhiều. Cũng trong 6 tháng qua, liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, Phan Thiết đã bắt 32 vụ, 37 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật có liên quan, đồng thời, phối hợp các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt 14 vụ, 50 đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đó, lực lượng chức năng đã khởi tố 46 vụ, 58 bị can; kết luận điều tra chuyển truy tố 28 vụ, 36 bị can. Ngoài ra, bắt và xử phạt vi phạm hành chính 50 vụ, 60 đối tượng vi phạm lĩnh vực phòng chống, kiểm soát ma túy.

Để chỉ đạo và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Thành uỷ, UBND TP Phan Thiết và Giám đốc Công an tỉnh, trong nửa đầu năm 2023, Phan Thiết đã quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đồng thời, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn các sự kiện, hoạt động kinh tế - văn hóa – xã hội và các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại địa phương.

Nổi bật là phát động 01 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán năm 2023; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện, hoạt động của “Năm du lịch quốc gia 2023” tính đến thời điểm hiện nay. Trong đó, trên lĩnh vực trật tự xã hội, công an Phan Thiết đã chỉ đạo chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ liên quân 18 trong tuần tra kiểm soát, tuần tra vũ trang, chốt chặn, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo tăng cường triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm “Cướp giật tài sản”, “Trộm cắp tài sản” và tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau giải quyết mâu thuẫn trên đường phố. Kết quả, trong 6 tháng qua, Phan Thiết đã điều tra, khám phá 83/94 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 88,3%), bắt giữ 185 đối tượng gây án; thu giữ, thu hồi tài sản, tang vật có giá trị ước tính 1.183 tỷ đồng. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng làm rõ 07/08 vụ, đạt tỷ lệ 87,5%. Ngoài ra, làm rõ thêm 03 vụ cướp giật tài sản xảy ra tại huyện Hàm Thuận Bắc. Song song đó, Phan Thiết tiếp tục đẩy mạnh thực hiện biện pháp phòng ngừa, qua đó tăng cường rà soát, quản lý số đối tượng có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là cơ sở kinh doanh cầm đồ... Qua đó, phát hiện 03 vụ, 09 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tạm giữ 05 ĐTDD, 01 laptop, Công an thành phố đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định. Ngoài ra, phát hiện 04 vụ, 07 đối tượng rải tờ rơi cho vay tiền góp trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố, thu giữ 28 hợp đồng đặt cọc mua bán xe, 167 tờ giấy dán tường khổ A4 và 2.062 tờ rơi với nội dung cho vay tiền trả góp. Xử phạt 02 vụ, 03 đối tượng phát tờ rơi quảng cáo cho vay tiền góp làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông,

xã hội với tổng số tiền 13 triệu đồng. Đặc biệt, trong 6 tháng qua, Phan Thiết tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Tính đến ngày 14/6/2023, Công an thành phố đã cấp 215.707 CCCD, đạt tỷ lệ 99,95% và cấp 135.503 tài khoản định danh điện tử cho công dân, đạt tỷ lệ 87%.

Qua đánh giá cũng cho thấy, cùng với những kết quả đạt được trên các mặt công tác công an thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Phan Thiết vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Tuy tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được kiểm chế, nhưng tội phạm về trật tự xã hội tăng so với cùng kỳ năm 2022, tình hình tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn ma túy, đánh bạc đã được tập trung xử lý nhưng vẫn chưa triệt để; một số loại tội phạm tuy đã được tập trung chỉ đạo, đấu tranh quyết liệt nhưng vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Đồng tình với đánh giá này, ông Trương Văn Nhơn ở khu phố 1 phường Đức Long cho rằng: hiện nay tại nhiều khu vực vùng ven, nhiều dự án quy hoạch chậm triển khai thực hiện đã và đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tình hình an ninh trật tự. Đây cũng là khu vực thu hút nhiều đối tượng tập trung để đua xe, giải quyết mâu thuẫn v.v... Còn đối với bà Võ Thị Hòa - người dân khu phố 4, phường Đức Long thì nhận thấy tệ nạn trộm cắp xảy ra ở nhiều khu vực dân cư hiện nay đang gây ra nhiều bức xúc và tâm lý bất an trong Nhân dân.

Theo Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng công an TP Phan Thiết, nhận định rõ tình hình này nên trong 6 tháng còn lại của năm 2023 công an Phan Thiết cũng đã xây dựng, triển khai nhiều phương án, kế hoạch để đảm bảo an ninh trật tự. Trong đó, lực lượng Công an với vai trò là nòng cốt, sẽ tăng cường mở các đợt

cao điểm tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự trong các ngày lễ tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của địa phương; triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, kịp thời phát hiện, triệt xóa các đường dây, băng nhóm tội phạm. Tập trung đấu tranh, giải quyết các vụ án, vụ việc mà dư luận xã hội quan tâm, nhất là tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn trên đường phố. Mục tiêu được công an Phan Thiết đặt ra là kiềm chế, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội 5% so với năm 2022. Để thực hiện có hiệu quả các nội dung và đạt được mục tiêu nói trên trưởng công an Phan Thiết cũng yêu cầu và mong muốn sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp Nhân dân trong đấu tranh, phòng chống tội phạm hiện nay.

### **3. TP Phan Thiết ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội trung thu năm 2023**

Ngày 18/7, UBND TP Phan Thiết ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội trung thu năm 2023, với nhiều nội dung đáng chú ý. Đây là một trong những hoạt động nhằm duy trì các hoạt động văn hóa truyền thống của thành phố Phan Thiết, tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích gắn với chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023; qua đó thu hút, tập hợp đông đảo các em học sinh tham gia làm lồng đèn Trung thu nhằm phát huy tính tư duy, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng hoạt động tập thể và phát huy tinh thần đoàn kết; góp phần hình thành nhân cách, giáo dục truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là hoạt động để động viên học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh mồ côi, khuyết tật



vươn lên trong cuộc sống, cố gắng đạt kết quả tốt trong học tập, có cơ hội được học tập và phát triển trong môi trường xã hội an toàn và thân thiện.

Lễ hội trung thu năm 2023 của TP Phan Thiết có chủ đề: “Chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận - Hội tụ xanh Thiếu nhi Phan Thiết Vui tết Trung thu Học hành chăm ngoan Làm theo lời Bác”, qua đó, nêu bật ý nghĩa về ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, các hình ảnh đặc trưng quê hương Phan Thiết, kết hợp quảng bá Năm Du lịch quốc gia, “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, nâng cao, phát triển thế mạnh Phan Thiết - Bình Thuận trên các lĩnh vực: Thủy hải sản, nông sản, bảo vệ môi trường... đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Thời gian dự kiến bắt đầu khai mạc vào lúc 18 giờ 00 phút, ngày 27/9/2023 (nhằm ngày 13/8 Âm lịch), tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, với sự tham gia của khoảng 29 lồng đèn lớn và 2.320 lồng đèn nhỏ đến từ 18 xã phường, cụm trường và các trường: Tình thương, Lê Lợi, Lê Quý Đôn.

Cùng với quy định về quy mô kết cấu, kích thước, số lượng của từng loại lồng đèn cũng như thời gian đăng kí, TP Phan Thiết cũng yêu cầu quá trình tổ chức làm lồng đèn trung thu cần thu hút đông đảo học sinh tham gia, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho học sinh; đảm bảo an toàn, bổ ích, tiết kiệm, hiệu quả, không ảnh hưởng trật tự xã hội, an toàn giao thông và học tập của học sinh. Trong đó, chú ý đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong việc tổ chức Lễ hội Trung thu; tạo ấn tượng tốt cho người dân địa phương và du khách; góp phần làm cho Lễ hội Trung thu thật sự là ngày Hội của thiếu nhi thành phố Phan Thiết. Cũng theo kế hoạch này, lộ trình, đội hình rước đèn trung thu năm

2023 sẽ kéo dài khoảng 3,2km, xuất phát tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành → rẽ trái đường Tôn Đức Thắng → vòng xoay Tôn Đức Thắng – Hùng Vương → rẽ trái đường Hùng Vương → rẽ trái đường Trần Hưng Đạo → vòng xoay tượng Đài Chiến Thắng kết thúc.

#### **4. Phan Thiết sơ kết công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN 6 tháng đầu năm 2023**

Sáng ngày 20/7/2023, UBND TP. Phan Thiết phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 6 tháng đầu năm 2023. Ông Nguyễn Nam Long - Phó Chủ tịch UBND) thành phố chủ trì hội nghị.

Tính đến 30/6/2023, Phan Thiết có 41.179 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 86,7% kế hoạch; 1.355 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 34,5%; 38.054 người tham gia BHTN, đạt 85% kế hoạch và tham gia BHYT là 183.063 người, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân trên địa bàn thành phố đạt 78,69%. Thực hiện chi trả lương hưu và các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho 310.839 lượt người, với tổng số tiền là gần 600 tỷ đồng.

Trong tháng 6 tháng đầu năm 2023, có 288.819 lượt người khám chữa bệnh BHYT, với số tiền gần 160 tỷ đồng. Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư được thực hiện kịp thời. BHXH tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT của 10 UBND các xã, phường theo kế hoạch đề ra, đúng thời gian quy định.

Tuy nhiên, theo đánh giá, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt tỷ lệ thấp (chỉ đạt 34,5%) so với chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Vẫn còn 891 em HSSV chưa tham gia BHYT. Người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT đạt thấp, chiếm tỷ lệ 28,1%. Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế của một số cơ sở, kể cả tuyến thành phố vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân... Hoạt động của các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT có lúc có nơi còn nhiều hạn chế, chưa đầu tư nhiều thời gian cho việc vận động người tham gia đúng hạn, khai thác mới người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Nam Long - Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tiếp tục quán triệt nghiêm Chỉ thị số 01, ngày 14/9/2022 của Chủ tịch UBND thành phố về đẩy mạnh thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Phan Thiết; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp tiếp tục phát huy vai trò, thực hiện tốt công tác giám sát, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm phát triển người tham gia BHXH, BHYT đạt hiệu quả. Tổ Công tác liên ngành của thành phố tăng cường tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với các doanh nghiệp chậm đóng, nhằm đảm bảo kịp thời quyền lợi cho người lao động. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn, đôn đốc UBND xã, phường đẩy mạnh công tác rà soát, lập danh sách hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình nhằm đảm bảo quyền lợi khi tham gia BHYT. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học tăng cường công tác tuyên truyền BHYT học sinh, vận động phụ huynh học sinh tham gia BHYT cho con, em đạt 100%.

UBND các phường, xã tiến hành ký Quy chế phối hợp và tạo điều kiện để các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT hoạt động trên địa bàn được thuận lợi, đúng quy định của pháp luật; phát huy vai trò cán bộ thôn, khu phố trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, góp phần hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn.

Nhân dịp này, BHXH tỉnh cũng đã khen thưởng cho 04 tập thể và 02 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2023.

## **V- VĂN BẢN MỚI**

### **1. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng**

Ngày 29/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 14/8/2023. Các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ 1/7/2023.

Từ ngày 1/7, điều chỉnh tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trước ngày 1/1/2022.

Điều chỉnh tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng từ ngày 1/1/2022 đến trước ngày 1/7/2023.

Những người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trước ngày 1/1/1995 theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 42/2023/NĐ-CP, sau khi thực hiện điều chỉnh theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 42/2023/NĐ-CP nếu có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng; Tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

## **2. Quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã**

Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã thay thế 04 Nghị định của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan, do đó có nhiều điểm mới (Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/8/2023).

Nghị định này thay thế 4 Nghị định của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan, gồm: Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (các quy định của pháp luật có liên quan là các văn bản hướng dẫn các Nghị định của cơ quan có thẩm quyền).

Về chức danh cán bộ, công chức cấp xã, Nghị định không quy định chức danh công chức Trưởng Công an xã (do đã bố trí Công an chính quy ở cấp xã).

Theo Nghị định, cán bộ cấp xã có các chức vụ sau đây: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam); Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Công chức cấp xã có các chức danh sau đây: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự; Văn phòng-thống kê; Địa chính-xây dựng-đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính-kế toán; Tư pháp-hộ tịch; Văn hóa-xã hội.

Nghị định quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể, đối với phường: Loại 1 là 23 người, loại 2 là 21 người, loại 3 là 19 người; Đối với xã, thị trấn: Loại 1 là 22 người, loại 2 là 20 người, loại 3 là 18 người.

Cán bộ cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương cơ sở như sau: Bí thư Đảng ủy: 0,30; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân: 0,25; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân: 0,20; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên

hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: 0,15.

Nghị định cũng quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã; Chế độ phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

### **3. Được đăng ký xe tại nơi tạm trú**

Được đăng ký xe tại nơi tạm trú là một trong những thay đổi về đăng ký xe từ ngày 15/8/2023 được ghi nhận tại Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

Khoản 2 Điều 3 Thông tư 24 nêu rõ chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì được đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó; trừ trường hợp trùng đầu giá biển số xe.

Với quy định như vậy, từ ngày 15/8/2023, người dân hoàn toàn có thể làm thủ tục đăng ký xe tại nơi tạm trú mà không cần trở về địa phương nơi thường trú để đăng ký, cấp biển số xe.

Ngoài việc cho phép đăng ký xe tại nơi tạm trú, Thông tư 24/2023/TT-BCA còn ghi nhận nhiều quy định mới khác như: biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe; xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe được giữ lại biển số để cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình; cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên thì được đăng ký xe (nếu chưa đủ 18 tuổi thì khi đăng ký xe phải được cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ đồng ý); không nộp phạt

vi phạm giao thông, người vi phạm không được giải quyết thủ tục đăng ký xe.

#### **4. Chính sách ấn định khung giá dịch vụ khám bệnh, giường bệnh theo yêu cầu**

Từ 15/8 chính sách ấn định khung giá khám bệnh, khung giá giường bệnh theo yêu cầu tại cơ sở y tế theo Thông tư 13/2023/TT-BYT chính thức có hiệu lực.

Cụ thể:

(1) Khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu:

- Cơ sở khám chữa bệnh hạng đặc biệt, hạng I: Giá từ 100.000 đồng - 500.000 đồng.

- Các cơ sở khám chữa bệnh khác: Giá từ 30.500 đồng - 300.000 đồng.

Khung giá này chưa kể các dịch vụ chiếu, chụp, chẩn đoán, xét nghiệm và các thủ thuật.

(2) Khung giá ngày giường điều trị theo yêu cầu (không bao gồm tiền thuốc, các dịch vụ kỹ thuật y tế):

- Loại 1 giường/phòng: Giá từ 180.000 đồng - 4.000.000 đồng.

- Loại 2 giường/phòng: Giá từ 150.000 đồng - 3.000.000 đồng.

- Loại 3 giường/phòng: Giá từ 150.000 đồng - 2.400.000 đồng.

- Loại 4 giường/phòng: Giá từ 150.000 đồng - 1.000.000 đồng

**BAN TUYÊN GIÁO**